

**การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการเมือง
ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA)
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี**

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนไทยในสมัชชา-
รัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) ได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุม-
คณะกรรมการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (The Standing Committee on Political Affairs of the
Asian Parliamentary Assembly : APA) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๔๐ คน จากประเทศสมาชิก ๑๒ ประเทศ โดย
นาย Yüksel Özden หัวหน้าคณะผู้แทนมหาสภาแห่งชาติเตอร์กิช เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึง
ความสำคัญของการประชุมและแจ้งประเด็นที่จะมีการพิจารณาให้ที่ประชุมได้รับทราบในหัวข้อ “การพัฒนา
การเมืองในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลาง” และทำหน้าที่ดำเนินการประชุมพร้อมทั้ง
ชี้แจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงอังการา

การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (The Standing Committee
on Political Affairs of the Asian Parliamentary Assembly : APA) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผล
การประชุมของคณะกรรมการหรือร่างข้อมติ (Draft Resolutions) จะมีการนำไปพิจารณาให้การรับรองใน
การประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) ของ APA ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๘) ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี ๒๕๕๘
ณ ราชาอาณาจักรัมพูชา

ในการประชุมดังกล่าว พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมคณะ-
กรรมการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย
แผนการดำเนินงาน และการสร้างความเข้าใจในหมู่ประเทศสมาชิก APA โดยมีใจความสำคัญหลายประการ
สรุปดังนี้

๑. สาเหตุที่รัฐสภาไทยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ APA ตลอดทั้งปี ๒๕๕๗ และไม่สามารถ
เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๖ ของ APA ที่ผ่านมาได้ เนื่องจากปัญหาทางการเมืองในประเทศไทย
ที่ดำเนินมาเป็นเวลานาน ความแตกแยกของความเชื่อทางการเมืองของกลุ่มที่มีความคิดทางการเมือง ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ต้องการให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง และกลุ่มที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งก่อนจึงค่อยมีการปฏิรูป และไม่สามารถ
หาข้อยุติที่ลงตัวระหว่างกลุ่มทางการเมืองดังกล่าวได้ แม้อองทัพและหลายฝ่าย จะได้มีความพยายามระงับยับยั้ง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างที่สุดแล้วก็ตาม จนกองทัพมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อยับยั้งความแตกแยกและความรุนแรงที่จะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นของคนในชาติ

๒. ภายหลังจากการเข้าควบคุมทางการเมืองในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบ-
แห่งชาติ ซึ่งนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้ดำเนินการโดยใช้แผนการดำเนินงาน
๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ ให้ทุกฝ่ายยุติการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งการยึดสถานที่ราชการ การปิดถนน และการชุมนุม และ
กลับไปพิจารณาบทบาทของตนที่ได้ดำเนินการผ่านมา ชั้นที่ ๒ ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาปฏิรูป เพื่อปฏิรูปกฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ และเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ การดำเนินการ

ดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ โดยขั้นที่ ๓ จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในปีหน้า ภายใต้กติกาประชาธิปไตยใหม่ที่ประชาชนในชาติจะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นและปราศจากความแตกแยก

๓. ในตอนท้าย พลเรือเอก อมรเทพ ฦ บางช้าง ยังได้กล่าวกับที่ประชุมว่า ประเทศไทยยังรักษาพันธะต่าง ๆ ที่มีต่อ APA และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้ผู้แทน APA ได้เดินทางมายังประเทศไทย และให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของประเทศ

สำหรับประเด็นร่างข้อมติที่เกี่ยวกับการเมืองนั้น พลเรือเอก อมรเทพ ฦ บางช้าง ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แสดงความเห็นว่า ประเทศไทยสนับสนุนแนวทางต่อต้านการก่อการร้าย และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการสร้างสันติภาพอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยได้ขอออกเสียงในร่างข้อมติที่ว่าด้วยการประณาม เนื่องจากประเทศไทยไม่ต้องการสนับสนุนการประณามกลุ่มใดหรือชาติใด

จัดทำสรุปการประชุมโดย

นายรุสดี ชันทนต์ย์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา

สำนักงานกิจการรัฐสภาระหว่างประเทศ

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการเมือง
ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA)
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี



บรรยากาศการประชุมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการเมือง
ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA)



พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ขณะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ